

ที่ IVL001/01/2022

10 มกราคม 2565

เรื่อง การลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในประเทศเวียดนาม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“ไอวีแอล” หรือ “บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ไอวีแอล โดยบริษัท Indorama Netherlands B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย อยู่ในขั้นตอนดำเนินการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดที่มีความเป็นไปได้ของบริษัท Ngoc Nghia Industry - Service - Trading Joint Stock Company (“NN”) ซึ่งบริษัท NN เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด Unlisted Public Company Market (UPCoM) ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์ย่อย สำหรับหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลัก และอยู่ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย (HNX)

บริษัท NN เป็นหนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์แปรรูป PET ในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ในทางตอนเหนือและตอนใต้ของประเทศเวียดนาม ด้วยกำลังการผลิตทั้งหมดโดยประมาณอยู่ที่ 5.5 พันล้านหน่วยต่อปี (หรือประมาณ 76,000 ตันต่อปี สำหรับการแปรรูป PET) บริษัท NN มีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูง ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างดี และมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์หลักต่างๆ ทั้งในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เครื่องดื่ม

อนึ่ง การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัทที่จะขยายการวางตำแหน่งทางการตลาดในส่วนของธุรกิจบรรจุภัณฑ์และขยายพื้นที่ทางธุรกิจของไอวีแอลไปสู่ตลาดที่มีการเติบโตสูง (เช่น ประเทศเวียดนาม) ในทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกา

ทั้งนี้ ขั้นตอนในการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ พระราชกฤษฎีกาและหนังสือเวียนต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของประเทศไทย (State Securities Commission of Vietnam) กำหนด รวมถึงข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฮานอย (HNX) ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ไอวีแอล และ/หรือบริษัทย่อยจึงต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท NN (“คำเสนอซื้อ”) โดยที่การทำคำเสนอซื้อดังกล่าวจะกำหนดราคาไว้อยู่ที่หุ้นละ 26,219 เวียดนามดอง ซึ่งมูลค่าสูงสุดของการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวคาดว่าจะอยู่ที่ 1,734,933,343,772 เวียดนามดอง หรือเทียบเท่าโดยประมาณ 2,503 ล้านบาท

ทั้งนี้ รุขรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ”) ซึ่งตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ นั้น กำหนดให้บริษัทต้องคำนวณขนาดของรายการตามหลักเกณฑ์การคำนวณ จำนวน 4 เกณฑ์ อย่างไรก็ตาม มีเพียง 3 เกณฑ์เท่านั้น คือ เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน และเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ที่สามารถนำมาคำนวณขนาดของรายการได้ โดยผลรวมของขนาดรายการเมื่อคำนวณตาม 3 เกณฑ์ดังกล่าวแล้ว รายการมีขนาดต่ำกว่าร้อยละ 15 และจากการคำนวณขนาดของรายการรวมที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ผลรวมของขนาดรายการมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 15 ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์ในเรื่องการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบถึงความคืบหน้าต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชวิศ รอย เชาว์ดูรี)  
เลขานุการบริษัท